



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑ ๑๙๖๗

วันที่ ๙๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้ทุกอำเภอ เร่งดำเนินการ ติดตั้ง HIS ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน	- สสอ.ทุกแห่ง
๒	ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของอำเภอเขียงยืน Home Quarantine อย่างเคร่งครัด โดยให้ติดตาม ๓ เวลา (เช้า กลางวัน และเย็น) ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ และดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรม ในวันที่ ๕ หลังการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันวันสุดท้าย รวมทั้งเสริมพลัง (Empower) ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเห็นถึงความสำคัญของการ Home Quarantine	- สสอ.เขียงยืน
๓	ขอความร่วมมือให้ร้านอาหารที่ผู้ป่วยยืนยันไปรับประทานอาหารที่ตำบลทุ่ง อำเภอยะเขียงยืน ปิดทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 และให้พนักงานที่ให้บริการในร้านในวันนั้นสังเกตอาการตนเอง และให้โทรศัพท์ติดตามอาการ จำนวน ๑๔ วัน	- สสอ.เขียงยืน
๔	ให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้บริการเที่ยวบิน และใช้บริการร้านอาหารในวัน เวลา เดียวกันกับผู้ป่วยยืนยัน ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ให้รีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้าน และแจ้งความเสี่ยงของตนเอง	- กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)
๕	ให้โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เสริมพลัง (Empower) และให้ความสำคัญกับการรับบริการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการนำเสนอประโยชน์ของการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญ รวมทั้งผลข้างเคียงหลังได้รับการฉีดวัคซีน, เหตุใดจึงต้องฉีดวัคซีน ๒ เข็ม, เหตุใด วัคซีน AstraZeneca จึงแตกต่างจาก Sinovac ในเรื่องอายุของผู้ฉีดวัคซีน เป็นต้น	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๖	ให้ทุกอำเภอที่มีจำนวนผู้ที่ประสงค์ รับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่มีจำนวนน้อย ให้เร่งดำเนินการดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย และหากมีข้อมูลอพเดทให้แจ้งในกลุ่ม Line กวป.	- สสอ.ทุกแห่ง
๗	ให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ปรับปรุงการจัดทำ One page แจ้งเตือนสถานการณ์การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ของพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยให้เพิ่มการแนะนำในการปฏิบัติตัวของประชาชนประจำวันสำหรับสถานการณ์ฝุ่นของวันนั้นๆ โดยสามารถศึกษาได้จากแอปพลิเคชัน Air4Thai	- กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย



(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม